

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑



ชื่อ นายไชยยศ คำสังวาลย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ๑. ควบคุม กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ๒. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ พิจารณาก่อนการตรวจสอบความถูกต้อง ให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓. เสนอแนะให้ความเห็นงานนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๔. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ๕. บริหารงาน/โครงการและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารับผิดชอบ ๖. ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศฯ
๒	ควบคุม กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	
๓	ให้คำปรึกษา เสนอแนะ พิจารณาก่อนการตรวจสอบความถูกต้อง ให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการเสนองานของบุคลากรในกลุ่มต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
๔	เสนอแนะให้ความเห็นงานนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและบริการทางวิชาการอื่นแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
๕	ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ	
๖	นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน	
๗	ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๘	ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ	มาตรฐานการปฏิบัติงานตามตำแหน่งศึกษานิเทศก์
๙	ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา/สถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ นิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง การศึกษา
๑๐	ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด	๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดย คำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
๑๑	บริหารงาน/โครงการและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบ	๓. มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
๑๒	ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)	๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้ เกิดผลจริง
๑๓	ประสานให้ความร่วมมือการปฏิบัติงานวิชาการ ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผล งานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ
๑๔	ปฏิบัติงานวิชาการอื่นตามที่มีผู้บังคับบัญชามอบหมาย กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ ราชการได้ให้มีผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ ดังต่อไปนี้	๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิด แก่ผู้รับการนิเทศ
๑๔.๑	นางศิริรัตน์ แยมศิลป์	๗. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
๑๔.๒	นายวัชรพงศ์ โนนทะนะ	๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๑๔.๓	นายสุวิทย์ ผูกจิต	๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
๑๔.๔	นางนรากร เฟื่อง่อง	๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
๑๔.๕	นายชาติชาย ทนะขำ	๑๑. เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ
๑๔.๖	นางเรณู หมื่นพรมแสน	๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์